

# ทส.ยุคใหม่

## เน้นส่วนร่วม 'ประชาสังคม'



เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เรียกผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยราชการใน ทส. หลังจากนั้นก็ได้ให้นโยบายว่า ขอให้ข้าราชการทุกคนทำงานภายใต้ 4 แนวทางหลัก คือ รวดเร็ว โปร่งใส และมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ทั้งงานวิชาการและงบประมาณ

"ในส่วนของการใช้เงินงบประมาณ 3 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณนี้ ให้สรุปและจำแนกปัญหาการใช้งบประมาณที่ล่าช้าพร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีการเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เหมาะสม และวางแผนของปีงบประมาณ 2557 โดยจะมีตัวชี้วัดในการทำงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงผ่านภาพถ่ายดาวเทียมทุก 3 เดือนที่ต้องแสดงให้เห็นถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขึ้น สวยงามขึ้น หรือมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทางด้านสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" นายวิเชษฐ์กล่าว

รัฐมนตรี ทส.กล่าวว่า ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกับภาครัฐ โดยยังคงให้ความสำคัญกับประเด็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแกนกลางของการอนุรักษ์ เช่น การบวชป่า สืบชะตาสาหร่ายน้ำ เครือข่ายป่าชุมชน และเครือข่ายลุ่มน้ำ โดยมีมติของการอนุรักษ์ ไม่สร้างภาระให้กับคนในรุ่นต่อไป และที่ต้องคำนึงถึง 3 เรื่อง คือ คน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดย ทส.จะพิจารณาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ทันเหตุการณ์ และมีความเหมาะสม โดยเฉพาะของกรม

ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เช่นที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านพักและรีสอร์ท อีกแนวทางหลักที่สำคัญคือ การเตรียมรับมือภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า โดยต้องส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบ

นายวิเชษฐ์กล่าวว่า เรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องทำอย่างเร่งด่วนนับจากนี้คือ การวางระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทราบ การจัดการปัญหาการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าที่มีนายทุนบุกรุกเข้าไปครอบครองและให้สร้างระบบการทำงานของ ทส.ให้ใกล้ชิดกับภาคประชาสังคม มากยิ่งขึ้น

"หลังจากวันนี้จะเดินทางไปให้นโยบายและทำความเข้าใจกับแต่ละหน่วยงาน เริ่มจากหน่วยงานด้านทรัพยากรก่อน คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับปัญหาของกรมอุทยานฯที่ยังค้างคั่ง เช่น เรื่องการรื้อรีสอร์ทที่เข้าไปสร้างอย่างผิดกฎหมาย คดีสิ้นสุดแล้ว แต่ยังไม่รื้อถอนออกไป ก็จะต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้น ผมจะลงไปพื้นที่เอง ทั้งที่วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง เร็วๆ นี้" นายวิเชษฐ์กล่าว

นายวิเชษฐ์กล่าวว่า สำหรับโครงการปลูกป่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินกู้ 3.5 แสนล้าน นั้น สั่งการให้รีบไปทำประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่และรายงานผลอย่างเร่งด่วน ยอมรับว่าเรื่องการปลูกป่าในขณะนี้อาจจะล่าช้า และเสียเวลาไปบ้าง แต่เมื่อคำสั่งศาลปกครองออกมาแบบนี้ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด